

สรุปสาระสำคัญและข้อสั่งการในการประชุม ศปก.รง.
ครั้งที่ ๓๒/๒๕๖๐-๒๕๖๑ วันพฤหัสบดีที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๑
ณ ห้องประชุมประสงค์ รมะนันท์ ชั้น ๕ เวลา ๐๗.๓๐ น.
ประธาน : พล.ต.อ. อุดลย์ แสงสิงแก้ว รมว.รง.

ลำดับ ที่	ข้อสั่งการ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
๑	กรณีแรงงานต่างด้าวแย่งอาชีพคนไทย ๑) ให้ตรวจสอบข้อเท็จจริง โดยระบุพื้นที่ ประเภทของงาน และจำนวนแรงงานต่างด้าว ที่แย่งงานคนไทย ๒) ปฏิบัติการข่าวสาร (IO) และประชาสัมพันธ์ทุกช่องทาง แจ้งเตือนให้แรงงานต่างด้าวทราบว่า อาชีพใดที่กฎหมายห้ามแรงงานต่างด้าวทำ แล้วจึงกวาดล้าง จับกุม ดำเนินคดี โดยกำหนดเวลา การปฏิบัติที่เหมาะสม ๓) บูรณาการการทำงานร่วมกับเครือข่ายท้องถิ่น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ๔) จัดระเบียบการดำเนินการและดำเนินคดีตามกฎหมาย โดยให้มีเจ้าภาพในทุกพื้นที่ ดำเนินการ ให้เกิดผลในทางปฏิบัติ ทั้งนี้ ให้ยึดหลัก “มีข้อกฎหมายรองรับ ขั้นตอนจากเบาไปหาหนัก ทำแล้วสั่งคมยอมรับได้” ๕) รายงานการดำเนินการให้ รมว.รง. ทราบ เพื่อเป็นข้อมูลรายงานต่อ ครม.	กกจ. , โฆษก รง. , IO
๒	การจัดระเบียบแรงงานต่างด้าว ๑) การแถลงแผนปฏิบัติการฯ ต้องชี้แจงข้อมูลให้ชัดเจนเกี่ยวกับการบริหารจัดการ ศูนย์ปฏิบัติการฯ ตัวเลขเป้าหมาย กระบวนการ หน่วยงานที่ร่วมปฏิบัติ และการบูรณาการ ระดับพื้นที่ ๒) เชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาร่วมแถลงแผนปฏิบัติการฯ	กกจ. , โฆษก รง. , IO
๓	ผลงานสำคัญของ รง. ที่สามารถนำเสนอความคืบหน้าต่อ ครม. ได้ คือ ๑) การพิจารณาปรับอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ ปี ๒๕๖๑ ๒) การจัดระเบียบแรงงานต่างด้าว คาดว่าจะรายงานความคืบหน้าได้ภายในเดือนมีนาคม ๓) การให้บริการผ่านตู้จัดหางาน (Job Box) และ Line Application ๔) การยกระดับทักษะฝีมือแรงงานไทยตามโครงการเพิ่มศักยภาพผู้มีรายได้น้อยที่ลงทะเบียน สวัสดิการแห่งรัฐ จำนวน ๑ ล้านคน ๕) การจัดทำโครงการฝึกการทำงานของนักเรียน นักศึกษาในช่วงนอกเวลาเรียน (Part Time) ๖) การฝึก Job Training ที่สามารถลดการสูญเสีย และเพิ่มผลิตภาพแรงงาน	ทุกหน่วยงาน
๔	การเสนอเรื่องเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรีในสัปดาห์หน้า ๑) การปรับอัตราค่าจ้างขั้นต่ำปี ๒๕๖๑ (รง. เสนอ) ๒) การแก้ไขพระราชกำหนดการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. ๒๕๖๐ (สคก.เสนอ)	สำนักงาน คกก.ค่าจ้าง , กกจ.
๕	ให้นำความรู้ที่ได้รับจากการสัมมนาผู้บริหาร เช่น ยุทธศาสตร์ ๒๐ ปี และการปฏิรูปประเทศ มาปรับใช้ ในการปรับแผนยุทธศาสตร์ และการปฏิรูปการบริหารงานของกระทรวง และพัฒนาระบบ ฐานข้อมูล Big Data ให้เชื่อมโยงทุกหน่วยงาน สามารถนำมาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด	ทุกหน่วยงาน

นางบุษราคม อ่ำสกุล
 (นางบุษราคม อ่ำสกุล)
 นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
 วันที่ ๒๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑

(นางรตี วัลลิสุต)
 นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ
 รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักงานรัฐมนตรี
 วันที่ ๒๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑